



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, INN, newtv, kaahoon, nationtv, thaipbs, sanook, thansettakij, thebankokinsight)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 2 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 42 ราย ยอดสะสม 26,073 ราย รักษาหายเพิ่ม 96 ราย รวมรักษาหาย 25,420 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 92 ปี อยู่ จ.ปทุมธานี มีโรคประจำตัว มีประวัติไปซื้อของกับแม่ค้าที่ติดเชื้อที่ตลาดพรพัตน์ รวมผู้เสียชีวิต 84 ราย

-กรม. อนุมัติงบฯ 6,387,285,900 บาท สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิดเพิ่ม 35 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมการฉีดให้ประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2564

-กองทัพไทย อยู่ระหว่างจับกุมดำเนินคดีและยื่นเรื่องให้แพทยสภาถอนใบอนุญาตแพทย์ทหารยศร้อยโท หาผลประโยชน์กับกำลังพลที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ประเทศซูดานใต้ โดยหลอกฉีดน้ำเปล่าให้กำลังพลอ้างเป็นวัคซีนต้าน COVID-19 เก็บเงินคนละ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ

-จ.สมุทรสาคร ปิดศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 1 กับ แห่งที่ 3 สิ่งของภายในศูนย์จะทำความสะอาดแล้วนำไปบริจาค ส่วนที่เป็นขยะติดเชื้อจะนำไปกำจัดตามกระบวนการต่อไป

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs, newtv, bangkokbiznews, workpointtoday)

-รมว.สร. เผย อนุมัติงบ 6,387,285,900 บาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 จำนวน 35 ล้านโดส ให้ครอบคลุมประชากรในประเทศ เตรียมเสนอการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโดยกรมควบคุมโรคต่อที่ประชุม คกก.โรคติดต่อฯ วันที่ 8 มี.ค.นี้ ใช้แนบกับพาสปอร์ตเพื่อแสดงความพร้อมและความปลอดภัยในการเปิดประเทศ

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ หรือ ผอ.รพ.ออกหนังสือรับรองให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วได้ ส่วนหนังสือรับรองจะมีผลกับการลดจำนวนการกักตัวหรือไม่จะนำเข้าที่ประชุม คกก.โรคติดต่อฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ทีวีช่อง 9, Thaipbs, newtv, thaigov, innnews

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สร. เผยวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับ 2 แสนโดสแรก ได้กระจายไปพื้นที่เสี่ยงใน 13 จังหวัดแล้ว โดยฉีดใน 4 กลุ่มรพ.จะเป็นผู้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับการได้รับวัคซีนก่อน-หลังตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และจะติดต่อนัดหมายฉีดวัคซีน ไม่มีการเปิดลงทะเบียนจองหรือขอฉีดด้วยตนเอง ประชาชนใน 13 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ขอให้เพิ่มเพื่อนในไลน์หมอพร้อมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารวัคซีนโควิด ติดตามอาการหลังฉีด สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ตโฟนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครติดตามชี้แจง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebankokinsight

-สร. เตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงโควิด 19 ให้ระวังตนเอง และเข้มมาตรการ DMHTT ป้องกันการนำเชื้อติดผู้สูงอายุในบ้าน เสี่ยงเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน

-สร. รับมอบชุดอุปกรณ์และระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมห่วงโซ่ความเย็นจากกลุ่ม ปตท. 2,000 ชุด เพื่อใช้ติดตามอุณหภูมิตู้จัดเก็บวัคซีนโควิด 19 ในรพ.แบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนรพ.และบน Dash Board ส่วนกลาง พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เออาร์วี ในเครือปตท.สม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-ก.ท่องเที่ยวฯ ททท. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยม Golf Quarantine จ.นครนายก โดยห้ามนักกอล์ฟออกรอบจนกว่าผลตรวจจะพบว่าไม่ติดเชื้อโควิด ห้ามเล่นปะปนกับนักกอล์ฟกลุ่มอื่น ต้องหยิบอุปกรณ์และทำความสะอาดด้วยตนเอง คาดสร้างรายได้ให้กับประเทศ 11.4 ล้านบาท

ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สวท., ทีวีช่อง 5, 7, TNN, sanook, thailandplus

-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารมช.สธ. ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนเข็มแรกของ จ.ตาก ที่รพ.แม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-มีการฉีดวัคซีนแล้วดังนี้ 1.รพ.เกาะสมุย ฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 2 หลังจากนี้จะฉีดให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภายในสถานบริการประเภทต่างๆ เช่น พนักงานโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวนักท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยว 2.รพ.แหลมฉบัง ฉีดวัคซีนให้คนแรกของ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คือ ผอ.รพ.แหลมฉบัง ตามด้วยสสอ.ศรีราชา โดยได้วัคซีน 70 โดส จากจำนวน 4,700 โดสของ จ.ชลบุรี 3. ผอ.รพ.บ้านโป่งเข้ารับวัคซีนเป็นคนแรก 4.นพ.พูนลาภ ฉันทวิจิตร ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 4 รับวัคซีนเป็นคนแรกของนนทบุรี 5.รพ.วิเชียรภูมิ ฉีดวัคซีนวันที่ 2 มีผู้ว่าฯ ภูเก็ต มารับการฉีดด้วย

ประเด็นผลกระทบ

1.ชี้แจงลัดคิววัคซีนให้วีไอพี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, isranews, mcot, thaipbs thaigov, thailandplus, newtv, tnnthailand)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยัน ข่าวฉีดวัคซีนให้กลุ่มวีไอพีเชียงใหม่ไม่ตรงกับความจริง โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายตามที่คกก.โรคติดต่อจังหวัดกำหนด วันแรกเชียงใหม่ฉีด 140 ราย เป็นจนท.สาธารณสุข 73 ราย และจนท.อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหารทุกชั้นยศ 67 ราย ทั้งนี้ ปลัด สธ. ได้ตั้งคกก.สอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าดำเนินการตามข้อกำหนดทางการแพทย์และระบาดวิทยา โดย 2 วัน มีผู้รับวัคซีนไปแล้ว 3,021 คน มีอาการไม่พึงประสงค์ 5 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อีก 4 คน เป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไป มีอาการปวดบวมแดง อยู่ในสมุทรปราการ 4 คน และสมุย 1 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด

-นายกฯ ชี้แจงเรื่องกักตุนวัคซีนฉีดให้วีไอพี ว่า เป็นการดำเนินการของคกก.ประจำจังหวัด โดยต้องดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ และในพื้นที่ท่องเที่ยว ครม.ได้อนุมัติงบฯ จัดหาวัคซีนลอตที่ 2 คาดสามารถฉีดครบ 60% ของประชากร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, กท.ธุรกิจ, sonthitalk, sanook, nationtv)

-นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผอ.รพ.นครพิงค์ ยืนยัน ไม่มีลัดคิวให้กลุ่มวีไอพีฉีดวัคซีนโควิด 19 จ.เชียงใหม่ได้รับวัคซีน 1,750 คน วันแรกฉีด 140 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ และจนท.ปฏิบัติงานด้านหน้าที่มีความเสี่ยง ทั้งฝ่ายปกครอง อสม. ตำรวจ ทหาร ภาคการท่องเที่ยว 67 คน โดยมีการแถลงข่าวและมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก อาจทำให้ผู้ที่เห็นเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีเจ้าของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย โดยเป็นนายกองค์กรเกี่ยวกับร้านอาหารและสถานบันเทิงที่ได้รับจัดสรรโควตาในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมหรือไม่ในการรับวัคซีน เพราะยังมีผู้ทำงานเกี่ยวข้องอีกจำนวนมากที่มีความเสี่ยงมากกว่า

-มีกระแสข่าวลือว่า สธ.มีคำสั่งย้ายนพ.สสจ.เชียงใหม่ พร้อมตั้งคกก.สอบสวนข้อเท็จจริง โดยผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ระบุว่า ทราบเรื่องคำสั่งย้ายแต่ยังไม่มีหนังสือสั่งการลงมา หากเป็นความจริงจะเป็นทำลายขวัญกำลังใจคนทำงานเพราะที่ผ่านทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ของเชียงใหม่ได้อย่างดี อยากให้ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ในฐานะประธานคกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแสดงบทบาทในการปกป้อง ทั้งนี้ มีรายงานว่ามีผู้นำเรื่องไปโพสต์เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.นครพิงค์ ซึ่งผู้บริหารจะเรียกมาชี้แจงทำความเข้าใจอีกครั้ง

2.มีผู้เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-หญิงชาวญี่ปุ่นอายุ 60 ปี เสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ได้ 3 วัน โดยมีอาการเลือดออกในสมอง

3. แม่สอดติดเชื้อต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-อ.แม่สอด จ.ตาก พบการติดเชื้อจากการที่นายจ้างนำแรงงานชาวเมียนมาไปตรวจสุขภาพที่รพ.แม่สอด 2 ราย สอบสวนโรคที่ร้าน พบเจ้าของร้าน และลูกจ้างอีก 5 รายติดเชื้อ และมีคนไปทำงานร้านถ่ายเอกสาร ตรวจพบอีก 4 ราย รวมทั้งหมด 11 ราย

4.คลังเตอร์ใหม่ จ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแชนนัล 5, มติชน

-มีคำสั่งปิด บ.ปริชาอินเตอร์ฟู้ด โรงงานชำแหละหมูขายส่ง หลังพบคนงานติดโควิดรวม 53 ราย ล่าสุดเจ้าของติดเชื้อเช่นกัน ส่วนเทศบาลนครรังสิต แจงเชิญชวนประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ ช.รังสิต - ปทุมธานี 10 ถึง รังสิต - ปทุมธานี 14 ตรวจคัดกรองโควิด 19 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4 มี.ค. นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ชายวัยเตี้ยวรถเข็นอยู่ ช.รังสิต - ปทุมธานี 12 หน้าร้านขายยาฟาร์มาร์ท ใกล้กับหอพัก ผู้ที่ไปรับประทาน

3
ประเด็นข่าว

ก้าวเดียวช่วง 20 - 28 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. ให้มารับการตรวจคัดกรอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยัน พื้นที่ จ.ปทุมธานี สามารถบริโภคเนื้อสัตว์ได้ ทั้งเป็ด ไก่ สุกร ปลอดภัย

5.วัคซีนล้ำสมัย

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ข่าวข้นคนเค็ม

-ระบุว่า กว่าเจ็ดเดือน ม.ย.ที่วัคซีนไทยจะผลิตได้ใช้ วัคซีนจะล้ำสมัย เพราะการใช้แบบพ่นใส่จะสะดวกและปลอดภัยกว่า ดังนั้น รมว.สธ.อนุทินอย่าตกข่าวนี้

6.อียูเสี่ยงใช้ชื่อพาสปอร์ตวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-แนวคิดเรื่องพาสปอร์ตวัคซีนเพื่อจะได้ไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางไปประเทศอื่นถูกพูดถึงมากในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการให้ทั้งสหภาพฯ ใช้ระบบเดียวกัน ซึ่งวันที่ 17 มี.ค.นี้ จะเผยแพร่รายละเอียดดิจิทัลกรีนพาส โดยหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "พาสปอร์ตวัคซีน" เพราะเป็นการจำกัดเสรีภาพของผู้คนในช่วงที่การเข้าถึงวัคซีนยังมีน้อยมาก

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, mcot, xinhuathai, infoquest, thestandard

-WHO เตือนว่าการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะยังไม่จบภายในสิ้นปีนี้ และย้ำว่าการพึ่งพาวัคซีนเพียงอย่างเดียวเป็นความผิดพลาดอย่างมาก มาตรการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานยังคงมีความสำคัญ... **สหรัฐฯ** แพทย์เตือนอย่าฉีดวัคซีนโควิด เพียงเข็มเดียวทั้งของไฟเซอร์และโมเดอร์นาต้องฉีดให้ครบสองโดส... **ออสเตรเลีย** ตั้งหน่วยปราบเฟคนิวส์โควิด 19... **ญี่ปุ่น** เร่งสอบสวนกรณีตู้แช่แข็งวัคซีนโควิดขัดข้อง ต้องทิ้งวัคซีนกว่า 1,000 โดส นอกจากนี้ รัฐบาลขอร้องเงินให้หยุดตรวจโควิดทางวารหนักกับชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าประเทศ... **อังกฤษ** เผยผลวิเคราะห์วัคซีนโควิดจาก Pfizer และ Astra Zeneca ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงในกลุ่มอายุเกิน 80 ปีได้มากกว่า 80%... **ฝรั่งเศส** อนุมัติให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca กับประชาชนอายุ 65-74 ปีได้แล้ว... **ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 6 รายแรกในประเทศ

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 115,268,504 ราย ผู้เสียชีวิต 2,558,937 ราย รักษาหาย 91,006,372 ราย ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 114

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ดสปสช. เผย ต้นปีงบประมาณ 2564 สปสช.ได้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 3,844 ล้านบาท โดยเป็นงบฯ สำหรับค่าบริการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2,446.76 ล้านบาท สำหรับคนไทยทุกสิทธิ 1,426,700 คน และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 445.62 ล้านบาท ประมาณการจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 จำนวน 6,222 คน รวมทั้งค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยบริการในอัตรา 20 บาท/โดส ซึ่งปีงบประมาณ 2564 มีแผนฉีดให้กับประชาชน 42 ล้านโดส 840 ล้านบาท อีก 21 ล้านโดส เป็นของปีงบฯ ถัดไป รวมทั้งรองรับกรณีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการโควิด 19 อีก 110.88 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 8 เปิดตัวโครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ “30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว” เขตฯ 8 ด้วยหลักการ 2 ม. คือ ไม่เก็บเงินผู้ป่วย และไม่มีใบส่งตัว ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2564 ในหน่วยบริการทุกระดับ ด้วยโปรแกรม R8 Anywhere ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับบริการและระบบการส่งต่อทาง Electronics ของทุกหน่วยในเขต และยกเลิกการใช้ใบส่งต่อที่เป็นเอกสาร ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ และเตรียมการขยายบริการได้ทุกหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, กท.ธุรกิจ, ทันหุ้น, ไทยรัฐ คอลัมน์ โทโพซงขยายข่าว) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, กท.ธุรกิจ, newtv, tnn)

-นายธวัชกร หัตถธยากุล ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมด้วย สสจ.บุรีรัมย์ แถลงความพร้อมงานการจัดมหกรรม “กัญชา กัญชง 360 องศาเพื่อประชาชน” ที่ จ.บุรีรัมย์ 5-7 มี.ค.นี้ มีประชาชนลงทะเบียนออนไลน์ร่วมมากกว่า 8 พันคน ผู้จัดงานได้เตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว ประชาชนทุกจังหวัดสามารถเดินทางมาได้ ส่วนผู้ที่อยู่ จ.สมุทรสาคร ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อ

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า หลังจากกัญชาระงับกัญชามีผลใช้บังคับ มีผู้สนใจขออนุญาตเป็นจำนวนมาก ทั้งการปลูกกัญชง

ประเด็นข่าว

การสกัดสารสกัดจากกัญชง และการนำผลผลิตไปแปรรูป ทำให้มีผู้ฉวยโอกาสหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชง และสาร CBD ในราคาสูง ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เนื่องจากกฎกระทรวงกัญชงเพิ่งเปิดให้ยื่นขออนุญาตเมื่อ 29 ม.ค. จึงเป็นไปได้ที่จะมีสารสกัด CBD จากกัญชงจำหน่าย และขออย่าว่าผู้ขออนุญาตต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นเมล็ดพันธุ์ในประเทศจะมาจากหน่วยงานรัฐ และหากเป็นเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศจะมาจากผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ

-นายวิชาญ ลิมลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า แนวโน้มตลาดกัญชาและกัญชงจะมีมูลค่ากว่า 1.03 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567 โดยตลาดหลักคือสหภาพยุโรป 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ สหรัฐ 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเอเชีย 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันมีหลายประเทศที่เปิดเสรีการผลิตสินค้าจากพืช 2 ชนิดนี้แล้ว ภาคเอกชนอยู่ระหว่างรอการออกประกาศของกรมอนามัยซึ่งจะกำกับดูแลการใช้กัญชาและกัญชงเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ในลักษณะมีการปรุงให้เห็นและไม่มีแพ็คเกจมิดชิดระหว่างนี้ผู้ประกอบการแต่ละร้านที่กำหนดเมนูต้องรับผิดชอบหากเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค ส่วนกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีภาชนะปิดมิดชิด ต้องรอแนวปฏิบัติตามประกาศของ อย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทันหุ้น

-อย. ประกาศผ่านเว็บไซต์อนุมัติใบอนุญาตให้กับผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงกลุ่มแรก วันที่ 2 มี.ค. 7 ราย ประกอบด้วย บ.สยาม เฮอเบิล เทค จก. สถานที่นำเข้า จ.ชลบุรี, บ.สันติสุข อกริเทค จก. สถานที่นำเข้า กทม., บ.เอิร์บ เทรเซอร์ จก. สถานที่นำเข้า กทม., บ.อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุป จก. สถานที่นำเข้า จ.เชียงใหม่, บ.แพล้นโทโลยี จก. สถานที่นำเข้า กทม., บ.กัญชภัทร จก. สถานที่นำเข้า จ.เชียงใหม่ และบ.ลิน แอนด์ ยัง จก. สถานที่นำเข้า กทม.

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สวท., Thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะภาคเหนือ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงจะเกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป หากสัมผัสฝุ่นละอองปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน แนะนำลดการเกิดฝุ่น PM2.5 โดยงดการเผาในที่โล่งหรือพื้นที่การเกษตร ลดการสูบบุหรี่ การจุดธูป ดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากออกจากบ้าน ควรตรวจสอบค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปฯ Air4Thai และเว็บไซต์ www.air4thai.com

วันการได้ยินโลก 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย วันที่ 3 มี.ค.ของทุกปี WHO กำหนดให้เป็น “วันการได้ยินโลก” (World Hearing Day) เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยินและการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในทุกช่วงของชีวิต โดยปัญหาการได้ยินเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม หูอักเสบติดเชื้อ ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน สัมผัสเสียงดังเกินระดับปลอดภัย การเสื่อมสภาพตามอายุ เป็นต้น อาการเบื้องต้น ได้แก่ หูอื้อ ไม่ได้ยินเสียง ไม่สามารถพูดคุยในสถานที่ที่มีเสียงรบกวน ต้องเปิดวิทยุโทรทัศน์เสียงดังมากกว่าปกติ ฟังโทรศัพท์ไม่ได้ยิน หากมีอาการควรรีบมาพบแพทย์หู คอ จมูก WHO แนะนำแอปฯ hearWHO เพื่อตรวจระดับการได้ยินด้วยตนเอง และไทยมีแอปฯ Eartone หรือ ตรวจการได้ยิน สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ ios และ Android

การใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, เส้นทางเศรษฐกิจ, newtv, tnn, Thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การใช้หม้อทอดไร้น้ำมันอย่างถูกวิธีจะส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น ใช้ประกอบอาหารแทนการทอดเพื่อลดไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอด อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวันควรกินให้หลากหลายเมนู ไม่ควรปรุงประกอบอาหารประเภทไขมันสูงเป็นประจำทุกมื้อ รวมถึงอาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก ลูกชิ้น กุนเชียง เป็นประจำ เนื่องจากจะทำให้ร่างกายได้รับไขมันและโซเดียมในปริมาณสูง เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ตามมาได้ ควรหมุนเวียนกินอาหารประเภทต้มและนึ่ง เพิ่มผักผลไม้ทุกมื้อ ช่วยให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน และควรล้างหม้อและตะแกรงให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน

พบสิ่งแปลกปลอมในอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv, ข่าวสด, mcot, เชียงใหม่นิวส์

-นางกัญพร สุจริตธรรม อยู่ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ พบสิ่งแปลกปลอมคล้ายแมลงสาบอยู่ในขวดน้ำจิ้มบ๊วย จึงร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม ปลัดอำเภอแมริมได้เก็บขวดน้ำจิ้มไว้เป็นหลักฐานและจะทำหนังสือแจ้งโรงงานผู้ผลิต รวมถึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ หากพบความบกพร่องจากการผลิต

อาจมีความผิดฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-นายรุ่งโรจน์ จันอาสา นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.แมริม กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพขวดเชื่อว่า การบรรจุน่าจะเป็นระบบแบบกึ่งอัตโนมัติหรือใช้แรงงานคนในการบรรจุ ทำให้มีโอกาสที่จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในขวดได้

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday, ประชาไท

-กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยคราฟต์เบียร์ไทย ในนามสมาคมคราฟต์เบียร์ ร่วมด้วยเพจสุราไทย และประชาชนเบียร์ ยื่นรายชื่อ 11,169 คนต่อสภาผู้แทนราษฎร ขอแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายประเด็น เช่น ข้อจำกัดในการสื่อสารทำให้ผู้ผลิตรายย่อยไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม โดยวันที่ 17 มี.ค. จะมอบเอกสารรับเรื่องจากรัฐสภาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ภาษีบุหรี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตปีละกว่า 7 หมื่นคน การลดผู้สูบบุหรี่ต้องใช้หลายมาตรการ ซึ่งมาตรการภาษีเป็นมาตรการที่ดีที่สุด ทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นและการสูบบุหรี่ลดลง สมาพันธ์ฯ ได้ติดตามและศึกษาแนวทางเพื่อเสนอต่อ ก.การคลังและรัฐบาล ในการกำหนดโครงสร้างภาษียาสูบและอัตราภาษีใหม่เดือนมี.ค.นี้

-ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า โครงสร้างภาษีบุหรี่ พ.ศ.2560 เป็นมาตรการที่ล้มเหลวเพราะไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักในการขึ้นภาษีบุหรี่ การกำหนดอัตราภาษีครั้งใหม่รัฐต้องกำหนดราคาขั้นต่ำของบุหรี่ที่รวมต้นทุนทางสุขภาพและความสูญเสียด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทำให้ราคาขายขั้นต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่า 75 บาทต่อซอง รวมถึงออกกฎหมายควบคุมไม่ให้บริษัทบุหรี่ลดราคาลงทุกครั้งที่มีการขึ้นภาษี

ทูบีนัมเบอร์วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทู บีนัมเบอร์ วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสมาชิก ทู บีนัมเบอร์ วัน ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่า ชวนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดทู บีนัมเบอร์ วัน ไอดอล รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564

จนท.รพ.ทำร้ายผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31

-เพจสายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความว่า น.ส.มนต์ทิพย์ กลุ่มสุริวงค์ ขอความช่วยเหลือกับ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.เขตสายไหม ระบุว่า สามีถูกเจ้าหน้าที่รพ.แห่งหนึ่งย่านสายไหมทำร้ายร่างกายในห้องฉุกเฉินขณะไปรักษาอาการปวดท้องหลัง สน.สายไหมรับแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้ว